

การปลุกจิตสำนึกหรือการสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

๑. ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร (นายธัญ สายสุจริต) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อให้ข้าราชการ
พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ทั้งในก่อน / ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล
หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบด้วยกฎหมาย หลังจากนั้น ได้ถ่ายทอดเพื่อยืนยันนโยบาย No Gift Policy
โดยประกาศแจ้งเวียนให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ Group Line บอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศและแบนเนอร์ No Gift Policy
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน



**NO!!
GIFT POLICY**

"งดให้ งดรับ"

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด
ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

ดร.ธัญ สายสุจริต
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร



ประกาศเจตนาธรรม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต
และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า นายธัญ สายสุจริต ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ขอประกาศว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนาธรรมว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ให้ยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล่าวยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมสำหรับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕

พร้อมขอถวายสัตยาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธัญ สายสุจริต)
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

๒. จัดประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เพื่อดำเนินการถ่ายทอดและมอบนโยบาย " No Gift Policy" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ จัดประชุมผู้บริหาร, ผู้อำนวยการกลุ่ม / ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดและมอบนโยบาย "No Gift Policy" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป็นการมอบนโยบายโดย นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน แสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน / ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕



๓. วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ได้จัดกิจกรรม มาตรการ NO Gift Policy นำโดย นายธัญ สายสุจริต
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกัน
ประชุมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจน เพื่อ
ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสปราศจาก
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและ
ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน จึงให้บุคลากร
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร สามารถถือปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

๑. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิจิตร

๒. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

๓. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
ต้องไม่แสวงหา เพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ
ในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการ ลงนามในบัตรอวยพรสมุดอวยพร
บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

ซึ่งกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรมให้บุคลากร
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เกิดทัศนคติที่ดี พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
รวมถึงการไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕



